

Số: 196 /BC-UBND

Tuy Phước, ngày 28 tháng 10 năm 2015

BÁO CÁO

Kết quả giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 12, HĐND huyện khóa X

Theo đề nghị của Thường trực HĐND huyện tại Văn bản số 18/TTHĐND ngày 22/9/2015 về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 12, HĐND huyện khóa X, UBND huyện xin báo cáo kết quả giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri như sau:

I. LĨNH VỰC SẢN XUẤT, ĐỜI SỐNG, ĐIỆN, DÂN SINH

1. Về đời sống, sản xuất, dân sinh

1.1. Cử tri xã Phước Hòa đề nghị UBND huyện quan tâm mở rộng hệ thống nước sạch cho 30 hộ dân xóm Kim Giảng, thôn Kim Xuyên, xã Phước Hòa hiện nay chưa có nước sạch sử dụng.

Trả lời:

Hệ thống cấp nước sạch cho xóm Kim Giảng, thôn Kim Xuyên, xã Phước Hòa thuộc Dự án cấp nước nhà máy Cát Nhơn. Tiếp thu kiến nghị của cử tri, UBND huyện đã chỉ đạo Ban Quản lý Nước sạch và VSMT huyện (BQLNS & VSMT) làm việc với Trung tâm Nước sạch và VSMT nông thôn tỉnh phối hợp với UBND xã Phước Hòa tiến hành khảo sát thống nhất lập phương án đầu tư giai đoạn 2. Hiện nay, việc lắp đặt đường ống chính đến xóm Kim Giảng đã hoàn thành, nhưng Trung tâm Nước sạch và VSMT nông thôn tỉnh chưa bàn giao cho BQLNS & VSMT huyện. Giao BQLNS & VSMT huyện có trách nhiệm làm việc với Trung tâm Nước sạch và VSMT nông thôn tỉnh để sớm thực hiện việc bàn giao và tiến hành thỏa thuận lập dự toán lắp đặt đường ống, đồng hồ đo nước vào hộ dân ngay sau khi Trung tâm Nước sạch và VSMT nông thôn tỉnh bàn giao,.

1.2. Cử tri xã Phước Thuận đề nghị UBND huyện có kế hoạch, khảo sát bắt đường ống nước sạch tại khu tái định cư thuộc thôn Phổ Trạch, xã Phước Thuận vì hiện nay nhân dân ở khu tái định cư không có nước sạch để dùng.

Trả lời:

Nhà máy khai thác, cấp nước xã Phước Thuận (xây dựng trước đây) công suất thiết kế thì có hạn, trong khi nhu cầu sử dụng nước của nhân dân xã Phước Thuận ngày càng nhiều; do đó, hiện nay lượng nước thương phẩm nhà máy sản xuất ra, không đủ để cung cấp cho các hộ dân có hợp đồng sử dụng nước, nhất là ở vùng xa đường ống. Việc nâng cấp công suất cho Nhà máy nước Phước Thuận cần kinh phí rất lớn; tuy nhiên, do nguồn lực còn hạn chế, ngân sách nhà nước còn khó khăn nên chưa thể thực hiện ngay được. UBND huyện ghi nhận và sẽ xem xét cân đối kinh phí đầu tư trong những năm tới.

1.3. Cử tri xã Phước An đề nghị UBND huyện tiến hành khảo sát và lắp đặt đường ống cung cấp nước sạch tại thôn Thanh Huy 1, Thanh Huy 2 và xóm 1B thôn Quy Hội, xã Phước An để nhân dân có nước sạch sử dụng, vì hiện nay nguồn nước ở đây bị nhiễm phèn nặng.

Trả lời:

Hiện nay trên địa bàn xã Phước An chưa có Nhà máy khai thác cung cấp nước sạch nên chưa thể thực hiện khảo sát và lắp đặt đường ống cung cấp nước sạch tại thôn Thanh Huy 1, Thanh Huy 2 và xóm 1B thôn Quy Hội, xã Phước An. UBND huyện ghi nhận nội dung cử tri kiến nghị và trong thời gian đến sẽ đề nghị ngành chức năng của tỉnh xem xét lập dự án đầu tư.

1.4. Cử tri thị trấn Tuy Phước đề nghị UBND huyện hỗ trợ cho Nhân dân vùng đồng Bàu, thôn Mỹ Điền, thị trấn Tuy Phước vì vụ Thu 2015 có khoảng 3.000 m² diện tích đất nông nghiệp bị ngập úng không thể gieo sạ được và khoảng 40% diện tích lúa của bà con bị ngập úng sau khi gieo sạ.

Trả lời:

Việc một số diện tích vùng đồng Bàu, thôn Mỹ Điền, thị trấn Tuy Phước bị ngập úng không thể gieo sạ được và một số diện tích phải sạ đi, sạ lại nhiều lần trong vụ Thu 2015 là do quá trình thi công cầu Ông Đô gây ra. Tiếp thu kiến nghị của cử tri, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện phối hợp với UBND thị trấn Tuy Phước, HTX NN thị trấn Tuy Phước tổ chức kiểm tra, xác định nguyên nhân vấn đề trên vào ngày 28/8/2015. Kết quả có 1,1193 ha không sản xuất vụ Thu và 2,0825 ha bị ảnh hưởng thiệt hại năng suất do sản xuất trễ vụ, ước thiệt hại khoảng 30% năng suất so với năng suất vụ Thu 2014 (50 tạ/ha).

Hiện nay, UBND thị trấn Tuy Phước đã chủ trì mời các ngành liên quan và đơn vị thi công cầu Ông Đô kiểm tra xác minh và kiến nghị đơn vị thi công xem xét hỗ trợ thiệt hại cho bà con có diện tích thiệt hại nêu trên.

1.5. Cử tri xã Phước Hòa phản ánh: Hiện nay, hơn 300ha diện tích nuôi tôm của Nhân dân hai thôn Huỳnh Giản Bắc và Huỳnh Giản Nam, xã Phước Hòa bị nhiễm phèn nặng nên khi triển khai nuôi tôm, cá liên tiếp bị bệnh, dẫn đến việc nuôi trồng thủy sản của bà con nông dân bị thua lỗ, nhưng Sở Nông nghiệp & PTNT đã về khảo sát và thông báo nước vẫn đủ độ mặn để nuôi trồng thủy sản. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo ngành chức năng kiểm tra và hướng dẫn kỹ thuật giúp bà con nâng cao hiệu quả nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là tránh nhiễm dịch bệnh như đang liên tiếp xảy ra.

Trả lời:

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND huyện, ngày 06/10/2015, các cơ quan, đơn vị liên quan gồm: Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện, Trạm Thú y huyện, UBND xã Phước Hòa tổ chức họp bàn biện pháp hướng dẫn kỹ thuật giúp bà con nuôi tôm xã Phước Hòa nâng cao hiệu quả nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là tránh nhiễm dịch bệnh có liên quan đến nội dung ý kiến cử tri xã Phước Hòa nêu trên. Cuộc họp thống nhất đề xuất một số giải pháp nuôi trồng thủy sản (NTTS) nước lợ

trên địa bàn xã Phước Hòa nói riêng và trên địa bàn huyện nói chung trong năm 2016 như sau:

Đề nghị các cơ quan chức năng tổ chức xây dựng, triển khai thực hiện các mô hình nuôi tôm quảng canh cải tiến thân thiện môi trường xen ghép với cua, cá; đồng thời, tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật về nuôi tôm theo phương thức quảng canh cải tiến thân thiện với môi trường. Năm 2015 vào đầu vụ nuôi, Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện đã phối hợp Chi cục Thú y, Trạm Thú y, UBND xã Phước Hòa tổ chức lớp tập huấn kiểm soát và phòng chống dịch bệnh tôm tại thôn Huỳnh Giản Nam cho trên 50 ngư dân.

Về vấn đề ngọt hóa vùng nuôi trên địa bàn hai xã: Phước Hòa, Phước Thắng, UBND huyện đã có Văn bản số 229/UBND-NN ngày 01/4/2015 với nội dung đề nghị Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Bình Định chỉ đạo Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định tạm ngừng (hoặc hạn chế) xả nước ngọt vào đầm Thị Nại tại đập Văn Mới, xã Cát Chánh, huyện Phù Cát và đập Nha Phu, xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước. Trước mắt, giao Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện tiếp tục làm việc với Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi 3, Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi 4 và các cơ quan, đơn vị liên quan để có biện pháp điều tiết hạn chế nước ngọt ở hai đập Văn Mới và đập Nha Phu xả xuống hạ lưu vào những ngày các hộ dân NTTS nước lợ lấy nước vào ao nuôi nhằm đảm bảo độ mặn cho các loài nuôi. Về lâu dài, đối với vùng nuôi Huỳnh Giản, xã Phước Hòa, giao trách nhiệm cho Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện tham mưu văn bản đề nghị UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp & PTNT đầu tư hoàn thiện hệ thống đê bao khu vực Huỳnh Giản nhằm chủ động trong việc cấp, thoát nước, đảm bảo độ mặn cho vùng nuôi ...

1.6. Cử tri xã Phước An đề nghị UBND huyện có kế hoạch đào con mương thoát nước lũ ở phía Đông bờ tràn cụm Công nghiệp Phước An vì hiện nay doanh nghiệp đổ đất nâng mặt bằng làm mất dòng chảy tự nhiên, khi mùa mưa lũ đến chắt chắn nước sẽ tràn ngập vào nhà dân.

Trả lời:

Phía Đông bờ tràn Cụm công nghiệp Phước An có một con mương bằng bê tông xi măng. Hiện doanh nghiệp thuê đất đang thi công nâng mặt bằng; quá trình nâng mặt bằng của doanh nghiệp đã làm rơi đất vào con mương này, làm bồi lấp lòng kênh. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND huyện, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện đã phối hợp UBND xã Phước An, các ban ngành liên quan của huyện làm việc với doanh nghiệp này và doanh nghiệp đã có cam kết sẽ nạo vét lòng kênh để đảm bảo dòng chảy. Giao trách nhiệm Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Ban quản lý Cụm công nghiệp và dịch vụ huyện tiếp tục theo dõi, đôn đốc doanh nghiệp thực hiện.

1.7. Cử tri xã Phước Lộc đề nghị UBND huyện quan tâm hỗ trợ kinh phí giúp địa phương khắc phục 1,2 ha diện tích cánh đồng ngoài thôn Phong Tấn đã bị sa bồi qua đợt lũ năm 2013.

Trả lời:

Tại Quyết định số 2872/QĐ-UBND ngày 05/12/2013 của Chủ tịch UBND huyện đã hỗ trợ khoản kinh phí 240 triệu đồng cho UBND xã Phước Lộc để địa phương tiến hành khắc phục thiệt hại do đợt lũ tháng 11/2013 gây ra, trong đó (có diện tích bị sa bồi

thuộc thôn Phong Tấn). Do đó, đối với 1,2 ha diện tích cánh đồng ngoài thôn Phong Tấn đã bị sa bồi chưa được khắc phục, giao UBND xã Phước Lộc tiến hành, kiểm tra sớm khắc phục cho nhân dân, kịp thời đưa vào sản xuất vụ Đông Xuân năm 2015-2016.

2. Về Điện

2.1. Cử tri xã Phước Hòa kiến nghị Điện lực Tuy Phước sớm quan tâm kiểm tra, xử lý những trường hợp hư hỏng; xuống cấp của hệ thống điện trên địa bàn xã như sau:

- Hiện nay hệ thống điện tại các xóm thuộc thôn Bình Lâm, bị xuống cấp nặng (các xóm Long Mai, xóm Bình Nga, xóm Đồng Hoang).

Trả lời:

Đối với xóm Long Mai, xóm Đồng Hoang: Điện lực đã khảo sát, lập phương án, đăng ký danh mục đầu tư năm 2016.

Đối với xóm Bình Nga: Đơn vị thi công đang thi công xây dựng (công trình năm 2015).

- Hệ thống lưới điện hạ thế của 10 hộ dân ở xóm Tùng Bạt (phía bắc Chợ Gò Bồi), hiện nay người dân sử dụng những trụ tre để mắc dây điện, dẫn đến không an toàn về điện, nhất là trong mùa mưa lũ sắp đến. (Cử tri xã Phước Hòa)

Trả lời:

Theo báo cáo của Điện lực Tuy Phước, giữa năm 2015 ngành điện và đơn vị thi công triển khai thi công công trình đầu tư xây dựng năm 2014 trên nhiều khu vực của xã Phước Hòa, trong đó có xóm Tùng Bạt. Tuy nhiên, một mặt vì các hộ dân cản trở; mặt khác, do địa phương không giao được tim mốc tuyến điện nên địa phương đã đề nghị chuyển khối lượng sang khu vực khác. Nếu địa phương giao được tim mốc, Điện lực sẽ phối hợp khảo sát để lập danh mục đăng ký năm 2017.

2.2. Cử tri xã Phước Sơn kiến nghị : Theo qui định, sau ngày 01/5/2015 Nhân dân phải trả phí cho việc chuyển công tơ và đường dây điện cũ sang công tơ và đường dây điện mới với một khoản rất cao (từ 500.000 đồng - 1.000.000 đồng/01 công tơ/nhóm). Cử tri cho rằng, qui định trả phí như vậy thiếu công bằng, vì thực tế, tại địa bàn huyện việc đấu nối từ lưới điện cũ sang lưới điện mới chậm là do bộ phận chuyên môn của ngành Điện lực chứ không phải do người dân. Đề nghị Điện lực Tuy Phước trả lời để nhân dân hiểu rõ.

Trả lời:

+ Theo Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ: Bên mua điện khi có nhu cầu di chuyển công tơ điện sang vị trí khác phải chịu chi phí di chuyển.

+ Chi phí di chuyển được lập thông qua khảo sát – dự toán, bao gồm chi phí vật tư, vật liệu; chi phí nhân công thực hiện; thuê theo qui định hiện hành. Như vậy mức chi phí phụ thuộc vào nhân công để thực hiện, vật tư, vật liệu phát sinh nhiều hay ít bao gồm cả đường dây sau công tơ. (thông thường từ khoảng trên, dưới 200.000

đồng đến 400.000 đồng; số ít trường hợp vật tư phát sinh nhiều chi phí khoảng 800.000 đồng, chưa có trường hợp nào đến 1.000.000 đồng).

+ Nhu cầu di chuyển công tơ của người dân đều phải có đơn yêu cầu và được Điện lực khảo sát lập dự toán trước khi thực hiện.

Nếu có vướng mắc, đề nghị bà con liên hệ phòng kinh doanh Điện lực Tuy Phước để được giải thích.

II. LĨNH VỰC THỦY LỢI

1. Cử tri thị trấn Diêu Trì đề nghị UBND huyện chỉ đạo ngành chức năng sớm có kế hoạch khảo sát và tu sửa lại mấu bờ tràn Đội 4, thôn Luật Lễ, thị trấn Diêu Trì trước mùa mưa lũ sắp đến vì bờ tràn này dễ bị sạt lở gây sa bồi, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp của Nhân dân.

Trả lời:

Ghi nhận kiến nghị của cử tri thị trấn Diêu Trì, UBND huyện đã chỉ đạo các phòng, ban liên quan của huyện phối hợp cùng với địa phương kiểm tra, đề xuất UBND huyện xem xét, đầu tư, gia cố tràn Đội 4 nhằm hạn chế việc gây sa bồi diện tích đất sản xuất nông nghiệp, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân trong vùng. Trên cơ sở đó, ngày 06/02/2015, UBND huyện đã có Văn bản số 107/UBND-TL về việc cho chủ trương và kinh phí đầu tư xây dựng công trình tràn Đội 4, thôn Luật Lễ, thị trấn Diêu Trì. Hiện nay việc thi công, gia cố lại tràn Đội 4 đã hoàn thành, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân trong vùng trước mùa mưa lũ, năm 2015.

2. Cử tri xã Phước Hiệp đề nghị UBND huyện chỉ đạo các ngành chức năng kiểm tra và khắc phục lại cống ngầm kênh N6 đoạn cuối xã Phước Hiệp bị nghẹt (do xã Phước thuận không sử dụng nước), nên thường xuyên gây úng vùng ruộng thôn Giang Nam.

Trả lời:

Cống ngầm kênh N6 do Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi 4 quản lý và khai thác. Tiếp thu kiến nghị của cử tri, UBND huyện đã chỉ đạo cho ngành chức năng làm việc với Xí nghiệp để bàn biện pháp xử lý. Qua làm việc, hằng năm, trước vụ Đông Xuân, Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi 4 thường xuyên kiểm tra, khắc phục; tuy nhiên nguyên nhân làm cho kênh N6, đoạn cuối xã Phước Hiệp thường bị nghẹt là do rác thải từ đầu nguồn chảy về tấp vào đầu cống ngầm. Để khắc phục tình trạng trên, giao trách nhiệm cho Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện tham mưu văn bản đề nghị Công ty TNHH khai thác công trình thủy lợi Bình Định, Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi 4 thường xuyên kiểm tra và có kế hoạch khắc phục, nhằm tiêu nước phục vụ sản xuất cho nhân dân trong vùng.

3. Cử tri xã Phước An phản ánh: Hiện nay con mương từ đồng Đá thôn Ngọc Thạnh 1, xã Phước An chảy xuống thị trấn Diêu Trì bị người dân lấn chiếm, lấp mương làm thu hẹp lòng mương, cản trở dòng chảy. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các ngành chức năng có kế hoạch nạo vét và xử lý việc dân lấn chiếm.

Trả lời:

Đối với tuyến mương từ đồng Đá thôn Ngọc Thạnh 1, xã Phước An chảy xuống thị trấn Diêu Trì, trong năm 2013, UBND huyện đã tổ chức kiểm tra và hỗ trợ kinh phí để địa phương tổ chức nạo, khai thông tuyến mương này. Hiện nay, do người dân lấn chiếm, đồng thời rác thải không được thu dọn đã gây ảnh hưởng đến dòng chảy. UBND huyện giao trách nhiệm cho phòng Nông nghiệp & PTNT huyện phối hợp với các ngành liên quan cùng với các địa phương có kế hoạch kiểm tra xử lý.

4. Cử tri xã Phước Quang đề nghị UBND huyện quan tâm chỉ đạo các ngành chức năng có kế hoạch khảo sát và cho nạo vét tuyến mương từ cầu Tổng Võ, thuộc thôn Lương Quang, xã Phước Quang đi qua cống ông Chanh xuống đến gò Lé, thôn Tùng giản, xã Phước Hòa. Vì hiện nay tuyến mương này bị bồi lấp và cây cối đổ ngã hai bên bờ làm cản trở dòng chảy, ảnh hưởng đến sản xuất của Nhân dân.

Trả lời:

Tuyến mương cầu Tổng Võ, thuộc thôn Lương Quang là hạ lưu tuyến kênh S1 lấy nước từ đập Tháp Mão chảy về. Tuyến kênh này do Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi 3 quản lý, khai thác. Trong năm 2013, Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện phối hợp với UBND xã Phước Quang, HTX NN Phước Quang kiểm tra thực tế tuyến kênh nêu trên và đã có văn bản đề nghị Công ty TNHH khai thác công trình thủy lợi Bình Định chỉ đạo Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi 3 có kế hoạch khảo sát khai thông dòng chảy, nhưng đơn vị quản lý chưa triển khai thực hiện. UBND huyện ghi nhận kiến nghị của cử tri và giao trách nhiệm cho Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện phối hợp với chính quyền địa phương tiếp tục làm việc với Công ty TNHH khai thác công trình thủy lợi Bình Định, Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi 3 kiểm tra và sớm có kế hoạch nạo vét, phát dọn khai thông tuyến kênh này để đảm bảo phục vụ cho sản xuất Nhân dân trong vùng.

5. Cử tri thôn Bình Lâm xã Phước Hòa kiến nghị: Đoạn đê tràn Ba xã (đoạn đê Rừng Cấm) bị lũ năm 2013 gây vỡ lở. Mặc dù, đã được UBND huyện hỗ trợ 50 triệu đồng để đắp đất tạm thời nhưng khó đảm bảo trong mùa lũ năm 2015. Đề nghị UBND huyện quan tâm hỗ trợ kinh phí để gia cố.

Trả lời:

Do nguồn lực còn hạn chế, ngân sách nhà nước còn khó khăn nên hằng năm UBND huyện đã xem xét, đầu tư gia cố các đoạn đê xung yếu theo thứ tự ưu tiên. Đoạn đê tràn Ba xã (đoạn đê Rừng Cấm) bị lũ năm 2013 gây vỡ lở đã được UBND huyện hỗ trợ kinh phí để đắp đất tạm thời. Trước mắt, chưa có đủ kinh phí để đầu tư xây dựng, yêu cầu UBND xã Phước Hòa cần có kế hoạch kiểm tra, áp trú và gia cố tạm thời trước mùa mưa bão năm 2015 để giảm thiệt hại. Về lâu dài, UBND huyện ghi nhận và có kế hoạch đầu tư gia cố, kiên cố khi có đủ nguồn kinh phí.

6. Cử tri xã Phước Thắng kiến nghị: Kênh Cầu Bún dài 5 km kéo dài từ thượng lưu Đập Thanh Quang đến giáp đê Đông, trên tuyến kênh này có 4 đập dâng tưới cho khoảng 500ha đất sản xuất nông nghiệp. Hiện nay bờ Nam; từ đập Thanh Quang đến Cầu Bún và bờ Bắc, từ đập Bờ Bạ giữa đến đập Cùg xói lở, xâm thực nặng, nguy cơ lũ lụt hàng năm sẽ gây sa bồi thủy phá số diện

tích ven 2 bên bờ kênh. Đề nghị UBND huyện quan tâm chỉ đạo ngành chức năng có kế hoạch áp mái để đảm bảo sản xuất; đồng thời khẩn trương xử lý bèo nghẹt gây ô nhiễm môi trường và điều tiết nước trên tuyến kênh này.

Trả lời:

Việc đầu tư, gia cố áp mái hai bờ kênh từ bờ Nam đập Thanh Quang đến cầu Bùn và bờ Bắc, từ đập Bờ Bạt giữa đến đập Cùm cần nguồn kinh phí rất lớn, trong khi nguồn ngân sách địa phương còn nhiều khó khăn; vì vậy, UBND huyện đã nhiều lần kiến nghị UBND tỉnh, Trung ương quan tâm hỗ trợ kinh phí đầu tư. Ngày 13/02/2015, UBND tỉnh đã có Văn bản số 702/UBND-TH về việc cho chủ trương đầu tư đối với dự án này; đồng thời, UBND huyện đã chỉ đạo các ngành chức năng và địa phương tiến hành đo đạc, khảo sát và hoàn tất các thủ tục đầu tư theo quy định để trình UBND tỉnh, Trung ương đăng ký công trình vào kế hoạch đầu tư trung hạn 2016-2020.

Đối với tình trạng bèo phát triển mạnh gây ô nhiễm môi trường và gây ách tắc dòng chảy trên tuyến kênh sông Thanh Quang, xã Phước Thắng, sau khi chỉ đạo các ngành liên quan của huyện phối hợp với Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi 3 và chính quyền địa phương kiểm tra, ngày 09/10/2015, UBND huyện đã gửi Văn bản số 870/UBND-NN kiến nghị Sở Nông nghiệp và PTNT quan tâm chỉ đạo Công ty TNHH khai thác công trình thủy lợi Bình Định, Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi 3 sớm có kế hoạch kiểm tra khắc phục trước mùa mưa lũ năm 2015, đảm bảo cho phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân năm 2015-2016.

III. LĨNH VỰC GIAO THÔNG

1. Cử tri xã Phước Lộc đề nghị UBND huyện chỉ đạo các ngành chức năng sớm có kế hoạch khảo sát khắc phục móp cầu Đổ, thôn Phong Tấn xã Phước Lộc vì qua đọt lũ năm 2013 đã bị sạt lở nặng.

Kiến nghị này, cử tri đã gửi tỉnh tại đọt tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh và được UBND tỉnh trả lời tại Văn bản số 210/BC-UBND ngày 05/12/2014; Giao UBND huyện Tuy Phước kiểm tra, giải quyết (vì cầu Đổ nằm trên tuyến đường địa phương do UBND huyện Tuy Phước quản lý).

Trả lời:

Cầu Đổ (còn gọi là cầu Bà Di) nằm trên tuyến đường tỉnh ĐT639. Sau khi Quốc lộ 19 được xây dựng, đoạn tuyến từ công Doanh trại quân đội (giáp với tuyến đường từ Quốc lộ 1A đi tháp Bánh ít) đến quán Thái Hào chỉ phục vụ sinh hoạt dân sinh cho các hộ dân ở khu vực này. Qua kiểm tra cho thấy: Phía thượng lưu mố phía Nam của cầu bị sạt lở một phần nhỏ, phía hạ lưu mố phía Bắc của cầu tiếp giáp với đê hạ lưu cầu Bà Di đang xây dựng dở dang chưa được lát đá. Căn cứ Quyết định số 01/2012/QĐ – UBND ngày 27/3/2012 của UBND huyện Tuy Phước, tuyến đường này thuộc hệ thống đường thôn, xóm do UBND xã Phước Lộc quản lý. Tại Mục 2.2, Điều 2 Quyết định trên: Đối với hệ thống đường xã kinh phí đầu tư xây dựng, quản lý, bảo trì bố trí từ nguồn vốn ngân sách do UBND xã, thị trấn quản lý. Do đó, yêu cầu UBND xã Phước Lộc sử dụng ngân sách của xã để sửa chữa phía thượng lưu mố phía Nam cầu. Giao trách nhiệm cho Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện hoàn thiện lát đá phần tiếp giáp giữa đê với phần hạ lưu mố phía Bắc cầu.

2. Cử tri xã Phước Hiệp đề nghị UBND huyện quan tâm xem xét đầu tư, nâng cấp cầu sông Cạn, thôn Giang Bắc, xã Phước Hiệp, vì hiện nay bị xuống cấp nặng, gây khó khăn cho việc đi lại của Nhân dân và rất dễ xảy ra tai nạn. Trước mắt, nếu chưa có đủ kinh phí để xây cầu mới được, cần sửa chữa tạm thời để Nhân dân qua lại an toàn trong mùa mưa lũ sắp đến.

Trả lời:

Cầu Sông Cạn nằm trên tuyến đường từ Chùa Trường Giác đi đội 11, thôn Giang Bắc, xã Phước Hiệp do UBND xã Phước Hiệp quản lý. Cầu được xây dựng từ trước năm 1975 với chiều dài 36m, rộng 1,5m, không có lan can tay vịn; cầu phục vụ cho người đi bộ và xe thô sơ. Hiện trạng cầu đã xuống cấp nặng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông cho người và phương tiện khi qua cầu. Việc đầu tư, nâng cấp cây cầu này cần thiết, tuy nhiên do ngân sách nhà nước còn khó khăn nên chưa thể bố trí nguồn vốn để thực hiện ngay được. UBND huyện ghi nhận và sẽ đưa đầu tư, xây dựng cây cầu này vào danh mục hỗ trợ đầu tư giai đoạn 2016 – 2020.

Trước mắt, để đảm bảo an toàn giao thông trong thời gian cầu chưa được đầu tư xây dựng lại, UBND huyện yêu cầu UBND xã Phước Hiệp có kế hoạch sửa chữa, gia cố lại cầu để phục vụ cho người đi bộ qua lại; đồng thời, bố trí biển báo cầu yếu, biển báo tải trọng ở hai bên đầu cầu để đảm bảo an toàn giao thông.

3. Cử tri thôn Huỳnh Giản Nam, xã Phước Hòa đề nghị UBND huyện quan tâm hỗ trợ kinh phí để UBND xã xây dựng cầu tạm phục vụ cho dân đi lại trong mùa mưa lũ trong khi chờ đợi đầu tư xây dựng cầu Huỳnh Đông.

Trả lời:

Cầu Huỳnh Đông, thôn Huỳnh Giản Nam xã Phước Hòa, hiện là cầu tạm bằng tre gỗ có chiều dài 72m, rộng 1,5m. Đây là cây cầu trên đường độc đạo đi vào thôn Huỳnh Giản Nam. Việc xây dựng kiên cố cây cầu này cần nguồn kinh phí rất lớn; do vậy, năm 2013, UBND huyện đã có Văn bản số 409/UBND–XD ngày 17/6/2013 báo cáo nhu cầu đầu tư cầu dân sinh tại khu vực có nguy cơ xảy ra tai nạn cao đề nghị Bộ Giao thông vận tải đưa vào chương trình hỗ trợ xây dựng cầu dân sinh. Hiện nay do chưa có nguồn nên chưa thể đầu tư được, UBND huyện đang tranh thủ nguồn vốn đầu tư của cấp trên để thực hiện.

Hiện cầu tạm được xây dựng sau lũ lụt 2013 đã hư hỏng nặng, trong khi ngân sách UBND xã Phước Hòa có nhiều khó khăn. Tiếp thu kiến nghị của cử tri, UBND huyện giao UBND xã Phước Hòa lập khảo sát xây dựng lại cầu tạm, trình UBND huyện xem xét tiếp tục hỗ trợ kinh phí để thực hiện.

4. Cử tri xã Phước Thắng đề nghị UBND huyện sớm quan tâm đầu tư xây dựng 2 cầu vượt: Trần Trại Chăn Nuôi và tràn Mạc Long để đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ.

Trả lời:

Tuyến đường chùa Ông, xã Phước Thắng đi Cát Chánh, huyện Phù Cát hiện có hai tràn: Mạc Long và tràn Trại Chăn Nuôi. Để đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến đường, ngày 25/3/2013 UBND xã Phước Thắng có Tờ trình số 14/TTr – UBND đề nghị huyện hỗ trợ kinh phí để đầu tư xây dựng cầu vượt lũ thay thế hai tràn này. UBND huyện đã có Văn bản số 409/ UBND – XD ngày 17/6/2013 về việc

báo cáo nhu cầu đầu tư xây dựng cầu dân sinh tại các khu vực có nguy cơ xảy ra tai nạn cao, trong đó đã đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ xây dựng hai cầu vượt tại tràn Mạc Long và cầu vượt tràn Trại Chăn Nuôi trên tuyến đường chùa Ông đi Cát Chánh.

Ngày 23/4/2014, Sở Giao thông vận tải Bình Định đã có Văn bản số 396/SGTVT- GT về việc thông báo đề án xây dựng cầu nông thôn các tỉnh miền núi phía Bắc, miền Trung, Tây nguyên giai đoạn 2014 – 2020; trong đó cầu tràn Mạc Long sẽ được triển khai xây dựng ở giai đoạn 2016 – 2020.

Đối với tràn Trại chăn nuôi, UBND huyện sẽ xem xét bố trí kinh phí đầu tư hỗ trợ xây dựng cầu vượt trong giai đoạn 2016 – 2020.

IV. LĨNH VỰC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN

1. Cử tri xã Phước Thắng đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện giao lại cho UBND xã Phước Thắng hai cụm trường tiểu học thôn Thanh Quang và Phố Đồng để sửa chữa và sử dụng; vì đã từ lâu, hai cụm trường này không được sử dụng và đã xuống cấp.

Trả lời:

- Đối với Điểm trường thôn Phố Đồng (2 phòng học), Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã bàn giao cho UBND xã Phước Thắng quản lý sử dụng tại Biên bản bàn giao đất và tài sản trên đất được lập ngày 05/8/2015 giữa Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện và UBND xã Phước Thắng (kèm theo Quyết định số 2996/QĐ-UBND ngày 30/6/2015 của UBND huyện về việc chuyển giao tài sản gắn liền với đất của Điểm trường mẫu giáo thôn Dương Thành và thôn Phố Đồng, thuộc xã Phước Thắng cho UBND xã Phước Thắng)

- Đối với điểm trường thôn Thanh Quang (2 phòng học), trước đây 02 phòng học cấp 4 tại thôn Thanh Quang do Trường TH số 1 Phước Thắng quản lý, sử dụng. Đến năm 2007, sau khi trường TH số 1 Phước Thắng được chuyển giao cơ sở từ Trường THCS Phước Thắng, các lớp ở Điểm trường này đã chuyển về học tại Điểm trường chính và 02 phòng học thôn Thanh Quang tạm giao cho UBND xã Phước Thắng sử dụng làm phòng học mẫu giáo;

Đến năm 2011 tại Điểm trường này đã được xây mới 01 phòng học mẫu giáo đúng qui cách (nguồn KCH 2008-2012); 02 phòng học cũ, UBND xã Phước Thắng đã tạm giao cho đoàn thể thôn Thanh Quang sử dụng (thửa đất số 325, tờ bản đồ số 11, diện tích 1.261,4m², loại đất Giáo dục); hiện nay là đất sử dụng cho mục đích giáo dục, cụ thể dành cho giáo dục mầm non thôn Thanh Quang, thuộc Trường mầm non xã Phước Thắng. Căn cứ vào tình hình điều tra trẻ mầm non của thôn Thanh Quang, trong những năm đến, để đảm bảo nâng tỉ lệ trẻ ra lớp (nhất là trẻ 3, 4 tuổi), cần thiết phải có thêm phòng học để sử dụng.

2. Cử tri xã Phước Nghĩa đề nghị UBND huyện quan tâm hỗ trợ kinh phí để nâng cấp, xây dựng lại vỏ bia mộ của hai Nghĩa trang liệt sĩ: Xã Phước Nghĩa và thị trấn Tuy Phước, vì hiện nay đã bị xuống cấp, hư hỏng và dễ ngập lụt khi mưa lũ đến.

Trả lời:

Nghĩa Trang liệt sỹ xã Phước Nghĩa và thị trấn Tuy Phước đã được Trung ương, tỉnh hỗ trợ đầu tư xây dựng Nhà bia tưởng niệm và vỏ bia mộ Liệt sỹ năm 2006 theo qui định của Bộ Thương binh và xã hội và vào năm 2012, tường rào công ngõ của các công trình này đã được đầu tư xây dựng với kinh phí được hỗ trợ là 300 triệu đồng.

Căn cứ vào các văn bản: Kế hoạch số 21-KH/HU ngày 26/12/2011 của Huyện ủy về việc tiếp tục thực hiện Chương trình hành động số 03-CTHD/HU của Huyện ủy (khóa XIX), Quyết định số 1550/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 của UBND huyện về việc ban hành Kế hoạch đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ Công nghiệp hóa- Hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2011-2015 và Quyết định số 39/QĐ-UBND ngày 12/01/2012 của UBND huyện về việc Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Tuy Phước giai đoạn 2011-2015 thì chưa có quy định về cơ chế hỗ trợ từ ngân sách huyện cho việc nâng cấp, xây dựng lại vỏ bia mộ nghĩa trang liệt sỹ xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Để giải quyết vấn đề này, yêu cầu UBND xã Phước Nghĩa báo cáo UBND huyện và Phòng Lao động Thương binh & Xã hội huyện để có cơ sở báo cáo cho các cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh xem xét hỗ trợ vốn từ ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh. Riêng cơ chế hỗ trợ từ ngân sách huyện trong lĩnh vực nâng cấp vỏ mộ bia Liệt sỹ xã, thị trấn, UBND huyện giao trách nhiệm cho Phòng Tài chính và Kế hoạch huyện đề xuất trình UBND huyện và Ban Thường vụ Huyện ủy, Hội đồng nhân dân huyện xem xét trong thời gian đến.

3. Cũ tri xã Phước Hòa đề nghị UBND huyện sớm triển khai đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và chợ Gò Bồi để phục vụ phát triển kinh tế phía Bắc huyện Tuy Phước.

Trả lời:

Thực hiện Quyết định số 4290/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 của UBND huyện Tuy Phước về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 chợ Gò Bồi, xã Phước Hòa; trong kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2015 có bố trí vốn để thực hiện 02 dự án, đó là: Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng (CSHT) khu dân cư và chợ Gò Bồi và Dự án xây dựng chợ Gò Bồi.

Sau khi đơn vị tư vấn thông qua phương án đầu tư xây dựng thì kinh phí đầu tư cho các dự án này quá lớn, trong khi dự kiến nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất ở theo quy hoạch của chợ Gò Bồi được duyệt là rất ít nên khả năng đảm bảo nguồn vốn để triển khai thực hiện dự án là hết sức khó khăn; trên cơ sở các ý kiến đóng góp của các phòng, ban liên quan và UBND xã Phước Hòa; UBND huyện đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án và đầu tư xây dựng huyện đề nghị đơn vị tư vấn tính toán lại, đề xuất các giải pháp cho phù hợp, đảm bảo tính khả thi của dự án.

Đây là 02 dự án có quy mô lớn, phức tạp và yêu cầu về mặt kiến trúc khá cao, UBND huyện giao Ban Quản lý dự án và đầu tư xây dựng huyện hoàn chỉnh các thủ tục hồ sơ trong năm 2015; năm 2016 sẽ triển khai dự án xây dựng CSHT khu dân cư và chợ Gò Bồi. Đối với dự án: Xây dựng chợ Gò Bồi sẽ triển khai thực hiện khi đảm bảo được khả năng cân đối nguồn vốn.

4. Đề nghị UBND huyện quan tâm chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc đơn vị thi công sớm hoàn thành trước mùa mưa lũ năm 2015 các công trình; tuyến đường đê Đông, đê sông, kênh mương, đường giao thông bê tông thuộc dự án huyện quản lý.

Trả lời:

Hiện nay, Ban Quản lý dự án và đầu tư xây dựng huyện đang tổ chức triển khai công trình: Đường BTXM xã Phước Sơn và một số công trình gia cố đê sông trên địa bàn huyện. Theo hợp đồng đã ký kết giữa đại diện chủ đầu tư và đơn vị thi công thì thời gian hoàn thành các công trình hầu hết vào cuối năm 2015 và một số công trình sẽ hoàn thành vào năm 2016. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ, trong quá trình tổ chức thực hiện, UBND huyện đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án và đầu tư xây dựng huyện thực hiện một số nhiệm vụ sau:

- Phối hợp với các đơn vị liên quan và các xã, thị trấn kịp thời xử lý những vướng mắc, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng; đồng thời thường xuyên đôn đốc đơn vị thi công để đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo an toàn vượt lũ.

- Đối với các công trình có qui mô lớn, thời gian thi công dài thì Ban Quản lý dự án và đầu tư xây dựng huyện đã phối hợp với đơn vị thi công phân đoạn thi công (thi công theo hình húc cuốn chiếu), làm đến đâu hoàn thiện đến đó để hạn chế tối đa ảnh hưởng của mưa lũ.

- Đã chỉ đạo đơn vị thi công xây dựng phương án phòng chống thiên tai cho công trình, bố trí lực lượng, phương tiện, vật tư, kinh phí, để thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”.

V. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN, MÔI TRƯỜNG

1. Cử tri xã Phước Hiệp đề nghị UBND huyện xem xét chỉ đạo các ngành chức năng kiểm tra, xử lý Cơ sở sơ chế nhôm nhựa ở Đội 11, thôn Lục Lễ xã Phước Hiệp, vì hoạt động sản xuất của cơ sở này không đảm bảo vệ sinh môi trường, làm mạch nước ngầm các giếng nước của những hộ xung quanh bị ô nhiễm nặng.

Trả lời:

Tiếp thu kiến nghị của cử tri, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện phối hợp các ngành của huyện và địa phương tiến hành kiểm tra Cơ sở sơ chế nhôm nhựa ở Đội 11, thôn Lục Lễ xã Phước Hiệp vào ngày 15/10/2015. Kết quả kiểm tra: Cơ sở đã ngừng sơ chế, chế biến từ năm 2013, hiện nay chỉ có hoạt động mua bán phế liệu nên không phát sinh nước thải gây ảnh hưởng đến mạch nước ngầm. Tuy nhiên, để đảm bảo công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động kinh doanh mua bán phế liệu của hộ ông Lê Thanh Tùng, Phòng Tài nguyên và Môi trường có Văn bản số 40/TNMT ngày 15/10/2015 yêu cầu cơ sở thực hiện nghiêm túc các biện pháp bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động kinh doanh của cơ sở.

Để chấn chỉnh công tác bảo vệ môi trường các cơ sở sản xuất trên địa bàn xã Phước Hiệp nói chung, Điểm thu gom nhôm nhựa ở thôn Lục Lễ nói riêng, yêu cầu UBND xã Phước Hiệp tăng cường công tác kiểm tra và xử lý vi phạm theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2014; nếu vượt thẩm quyền hoặc không đủ điều kiện phương tiện kiểm tra thì báo cáo UBND huyện chỉ đạo xử lý.

2. Cử tri xã Phước Hòa kiến nghị UBND huyện kiểm tra và cho dân biết có tiếp tục cho ông Nguyễn Trí thuê 30 ha diện tích mặt nước tại xã Phước Hòa hay không? Nếu ông không khai thác, đề nghị thu hồi và cho bà con địa phương thuê khai thác, sản xuất, vì theo bà con được biết, số diện tích ông Nguyễn Trí thuê đến nay đã hết hợp đồng.

Trả lời:

Đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản được cấp có thẩm quyền cho phép ông Nguyễn Trí khai hoang là đúng. Căn cứ Quyết định số 74/QĐ-UB ngày 26/2/2001 của UBND huyện thì đến hết ngày 30/12/2006 là hết hạn khai hoang. Tiếp thu kiến nghị của cử tri, giao Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện khẩn trương rà soát lại hồ sơ, thủ tục và báo cáo đề xuất UBND huyện chỉ đạo xử lý.

3. Cử tri Phước Sơn đề nghị UBND huyện quan tâm việc thu hồi lại giấy CNQSD đất để xác nhận tập trung và đẩy nhanh tiến độ cấp giấy CNQSD đất cho Nhân dân sử dụng giúp cho giao dịch của Nhân dân được thuận lợi... Vấn đề này, cử tri đã kiến nghị tại các đợt tiếp xúc cử tri lần trước và đã được trả lời, tuy nhiên ý kiến trả lời của ngành chuyên môn như vậy là chưa thỏa đáng, vì hiện nay nhiều người có nhu cầu xin nhận giấy CNQSD đất nhưng chưa được giải quyết, lý do chưa đảm bảo thủ tục. Bà con cử tri đề nghị ngành chức năng cho biết: Thủ tục để được nhận sổ như thế nào? Thời gian bao lâu thì được nhận sổ? Đồng thời đề nghị ngành chức năng cần có phiếu hẹn, giấy cung cấp thông tin, thông báo những thủ tục còn thiếu... cho Nhân dân biết...

Trả lời:

* Đối với giấy CNQSD đất nông nghiệp và đất ở (cấp đổi, cấp mới): Chưa giao cho dân, hiện nay đang lưu trữ tại Văn phòng ĐKQSD đất và tiếp tục giao cho dân.

* Việc gia hạn sử dụng đất nông nghiệp đối với những hộ đã nhận giấy CNQSD đất: Về trình tự thủ tục gia hạn sử dụng đất và xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân thực hiện theo Khoản 3, Điều 74, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai. “người sử dụng đất nộp hồ sơ đề nghị xác nhận lại thời hạn sử dụng đất; được UBND xã, thị trấn nơi có đất kiểm tra và xác nhận thì Phòng Tài nguyên và Môi trường mới ký gia hạn”;

* Việc giao giấy CNQSD đất:

- Tổng số giấy CNQSDĐ, UBND huyện đã ký: 105.100 giấy, (trong đó: cấp đổi 86.368 giấy chứng nhận, cấp mới 18.732 giấy chứng nhận). Đã giao cho dân: 83.716 GCN (trong đó giấy CNQSD đất nông nghiệp: 74.244 giấy, giấy CNQSD đất ở: 9.472 giấy);

- Số còn lại tại Văn phòng ĐKQSD đất chưa giao cho Nhân dân 21.384 giấy trong đó:

+ Giấy CNQSD đất ở là 5.252 giấy gồm: 1.786 giấy CNQSD đất cấp đổi không thực hiện nghĩa vụ tài chính; 2.294 giấy CNQSD đất cấp đổi có thực hiện nghĩa vụ tài chính và giấy CNQSD đất cấp mới 11.722 giấy;

+ Giấy CNQSD đất nông nghiệp: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND huyện Văn phòng ĐKQSD đất huyện giao cho UBND xã, thị trấn để giao cho dân, nhưng UBND xã, thị trấn giao chưa hết, còn lại 5.582 giấy. Nay bàn giao lại cho Văn phòng đăng ký QSD đất huyện quản lý và tiếp tục giao cho Nhân dân;

- Việc giao giấy CNQSD đất thực hiện theo đúng quy trình, quy định, không có sách nhiễu;

- Thực hiện Thông báo kết luận số 159/TB-UBND ngày 21/9/2015 của UBND huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường đã ban hành văn bản số: 41/TNMT ngày 19/10/2015, chỉ đạo Văn phòng ĐKQSD đất ban hành thông báo trực tiếp cho các hộ đã được UBND huyện ký giấy CNQSD đất đến Văn phòng ĐKQSD đất để được hướng dẫn, bổ sung các giấy tờ, chuyển thông tin cho thuế và thực hiện nghĩa vụ tài chính (nếu có), thời gian hoàn thành trước ngày 25/12/2015. Nếu các hộ không thực hiện thì sau thời gian nêu trên, đề xuất UBND huyện không xem xét giải quyết khiếu nại việc giao giấy CNQSD đất chậm.

VI. LĨNH VỰC CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

Việc thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở” trên địa bàn huyện quá chậm. Xã Phước Sơn có 22 trường hợp đủ điều kiện, đề nghị hỗ trợ trong năm 2014, nhưng đến nay mới chỉ hỗ trợ 01 nhà. Đề nghị UBND huyện quan tâm xem xét để các hộ chính sách sớm có điều kiện ổn định cuộc sống. *(Cử tri xã Phước Sơn)*

Trả lời:

Hiện nay nguồn kinh phí thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở (gọi tắt là QĐ 22) phụ thuộc vào nguồn kinh phí của tỉnh bố trí cho huyện.

Năm 2015, theo Quyết định số 1384/QĐ-UBND ngày 20/4/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc bổ sung kinh phí thực hiện hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh theo QĐ 22 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh bố trí cho huyện Tuy Phước 200 triệu đồng để thực hiện. UBND huyện đã xem xét và bố trí cho các hộ thuộc diện được hỗ trợ nhưng có bức xúc về nhà ở trên địa bàn tại Quyết định số 3073/QĐ-UBND ngày 07/7/2015 của UBND huyện Tuy Phước gồm 05 hộ/05 xã (Phước Nghĩa, Phước Sơn, Phước Hòa, Phước Thắng, Phước An); mỗi hộ 40 triệu đồng. Số hộ còn lại, sau khi UBND tỉnh bố trí kinh phí, huyện sẽ tiếp tục phân bổ.

VII. LĨNH VỰC Y TẾ

Cử tri xã Phước Thành đề nghị cơ quan chức năng bố trí bác sĩ về khám chữa bệnh tại địa phương để công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân đạt hiệu quả; vì theo quy định, hiện nay mỗi Trạm Y tế phải có 1 bác sĩ, nhưng Trạm Y tế xã Phước Thành chưa có bác sĩ.

Trả lời:

Hiện nay huyện Tuy Phước có 13 trạm y tế xã, nhưng có 5 trạm y tế chưa có bác sỹ, đó là: Trạm y tế xã Phước Quang, Phước Thành, Phước Hòa, Phước Hưng, Phước Nghĩa.

Theo báo cáo của Trung tâm y tế huyện Tuy Phước, trong thời gian qua, Trung tâm Y tế huyện Tuy Phước đã có kế hoạch tăng cường bác sỹ của Trung tâm Y tế về các trạm y tế để hỗ trợ khám, chữa bệnh tại địa phương, góp phần nâng cao hiệu quả của công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Tuy nhiên, hiện nay tại Trung tâm Y tế huyện có 19 bác sỹ. Mỗi khoa, phòng tại Trung tâm chỉ có từ 1 đến 2 bác sỹ. Tuy nhiên, trung bình mỗi ngày Bệnh viện thăm khám từ 400 - 450 lượt bệnh nhân; lượng bệnh nhân điều trị nội trú tại Bệnh viện thường xuyên giao động từ 150- 160 người, luôn cao hơn so với chỉ tiêu giường bệnh tại Trung tâm là 110 giường bệnh. Vì vậy, bác sỹ phải làm việc liên tục mới có thể hoàn thành tốt công tác chuyên môn; hầu hết các bác sỹ đều không được nghỉ bù trực vào buổi sáng và nghỉ phép năm. Do lực lượng bác sỹ còn ít, trong khi số lượng bệnh nhân cần phục vụ tại Bệnh viện khá đông nên ưu tiên bác sỹ thực hiện khám, chữa bệnh tại tuyến huyện.

Đối với Trạm Y tế xã Phước Thành, Trung tâm Y tế huyện Tuy Phước đã tăng cường bác sỹ Mãng Giang Ly về Trạm công tác vào các buổi chiều thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5 hàng tuần để phục vụ công tác khám, chữa bệnh cho Nhân dân tại địa phương.

Để đáp ứng đủ yêu cầu bác sỹ tuyến xã, trong năm 2016 Trung tâm Y tế huyện Tuy Phước sẽ cử từ 10 - 12 y sỹ đi thi và học lớp bác sỹ để về lâu dài giải quyết được khó khăn về nguồn nhân lực.

VIII. LĨNH VỰC QUỐC PHÒNG AN NINH

Cử tri xã Phước Lộc Đề nghị UBND huyện quan tâm chỉ đạo các ngành sớm thực hiện thi hành án đối với vụ án trộm cửa ở đình thuộc thôn Đại Tín và Quang Hy, xã Phước Lộc, vì đã được tiến hành xét xử, nhưng đến nay, tài sản vẫn chưa được trả lại.

Trả lời:

Căn cứ Bản án số 29/2014/HSSP ngày 03/7/2014, của Tòa án nhân dân huyện Tuy Phước tuyên:

“Về trách nhiệm bồi thường thiệt hại:

Buộc bị cáo Dương Ngọc Quý phải có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại về tài sản cho Trường Tiểu học số 2, xã Phước Thuận với số tiền 5.760.000 đồng.

Buộc bị cáo Dương Ngọc Quý phải có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại tài sản cho Đình làng thôn Đại Tín, xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định, do ông Hồ Tùng đại diện với số tiền 1.596.000 đồng.

Buộc bị cáo Dương Ngọc Quý phải có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại về tài sản cho UBND xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định, với số tiền là 250.000 đồng”.

- Căn cứ tại Điều 30, Điều 31 Luật được sửa đổi, bổ sung thi hành án dân sự năm 2014, thì người được thi hành án, người phải thi hành án có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền ra quyết định thi hành án.

Tuy nhiên, đến nay Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tuy Phước chưa nhận được đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án, người phải thi hành án, khi nào có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án, người phải thi hành án, thì cơ quan Thi hành án dân sự mới tiến hành tổ chức thi hành án. Do đó, các đơn vị được thi hành án phải làm đơn yêu cầu để cơ quan thi hành án tiến hành làm thủ tục thi hành.

IX. LĨNH VỰC KHÁC

Cử tri xã Phước Hòa đề nghị UBND huyện chỉ đạo cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm; đồng thời, xem xét lại việc cấp giấy phép vì cấp giấy phép quá nhiều trong khi thiếu năng lực, nhân sự để thực hiện kiểm tra sẽ ảnh hưởng tiêu cực nhiều hơn là tích cực cho thanh thiếu niên và tình hình an ninh trật tự tại địa phương; vì tại thôn Huỳnh Giản, xã Phước Hòa, hiện nay có quá nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ internet. Các cơ sở này hoạt động không có giới hạn thời gian và là nơi thanh niên tụ tập gây mất trật tự công cộng, mất an ninh trật tự.

Trả lời:

Việc cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ internet và trò chơi điện tử công cộng được căn cứ theo Nghị định 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng; Thông tư số 23/2013/TT-BTTTT ngày 24/12/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý điểm truy cập internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, chế tài xử phạt vi phạm theo Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện.

Trên cơ sở các văn bản này khi có các cá nhân, tổ chức đến xin phép đăng ký kinh doanh, Phòng Văn hóa và Thông tin sẽ đưa ra bản cam kết yêu cầu chủ cơ sở ký cam kết đủ điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật và mang về địa phương xác nhận đủ điều kiện để kinh doanh, sau đó Phòng Văn hóa và Thông tin huyện sẽ tiến hành đi kiểm tra thực tế đến địa chỉ xin kinh doanh để kiểm tra lại lần cuối trước khi ký văn bản đề xuất cho UBND huyện cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Hiện nay không có một văn bản pháp luật nào quy định về việc quy hoạch cấp phép các dịch vụ kinh doanh internet và trò chơi điện tử công cộng nên khi các cá nhân, tổ chức đến liên hệ làm thủ tục cấp phép, khi kiểm tra đủ điều kiện thì UBND huyện phải cấp giấy đăng ký kinh doanh cho các tổ chức, cá nhân này; sau khi có giấy phép nếu các tổ chức, cá nhân vi phạm thì sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

Hiện nay, tại thôn Huỳnh Giản không có một dịch vụ nào được cấp phép kinh doanh internet và trò chơi điện tử công cộng.

Hiện tại UBND các xã, thị trấn đều có Đội kiểm tra liên ngành 178 & 814 nên việc kiểm tra chấn chỉnh về giờ hoạt động cũng như các điều kiện hoạt động cơ bản khác của các dịch vụ này sẽ do địa phương phụ trách, trong trường hợp có yêu cầu của địa phương hoặc có vấn đề phức tạp xảy ra thì Đội kiểm tra liên ngành của huyện sẽ chủ động kiểm tra hoặc cử cán bộ có chuyên môn phối hợp với địa phương để kiểm tra.

Hàng năm Đội kiểm tra liên ngành đều có kế hoạch tổ chức kiểm tra định kỳ và đột xuất, tuy nhiên vì Đội kiểm tra liên ngành của huyện có nhiều ngành tham gia, phụ trách trên nhiều lĩnh vực, địa bàn kiểm tra rộng nên việc theo dõi, kiểm tra cũng có phần hạn chế.

Ghi nhận kiến nghị của cử tri, để kịp thời chấn chỉnh những vi phạm trong hoạt động kinh doanh internet và trò chơi điện tử công cộng, UBND huyện yêu cầu Chủ tịch UBND xã Phước Hòa nói riêng và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện nói chung tăng cường chỉ đạo Đội kiểm tra liên ngành của địa phương mình tăng cường công tác kiểm tra theo dõi, xử lý để hạn chế các sai phạm có thể xảy ra, qua đó làm ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Giao trách nhiệm Phòng Văn hóa và Thông tin huyện tham mưu văn bản chỉ đạo xử lý các tồn tại liên quan đến nội dung cử tri kiến nghị cho UBND huyện, thời gian hoàn thành trước 15/11/2015.

Trên đây là báo cáo kết quả trả lời các kiến nghị của cử tri trong huyện sau kỳ họp thứ 12, HĐND huyện khóa X, UBND huyện kính báo cáo Thường trực HĐND huyện, các Ban HĐND huyện, đại biểu HĐND huyện./.

Nơi nhận:

- TT Huyện ủy;
- TTHĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- UBMTTQVN huyện;
- Các đại biểu HĐND huyện;
- LĐVP;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Phạm Tích Hiếu